



THÔNG TIN KÌ NÀY:

- Chào mừng và báo cáo của thầy Hiệu Trường
- Giáo viên mới
- Thông tin nổi bật Lớp 1 Song Ngữ
- Thông tin nổi bật của khối Mẫu giáo
- Hệ thống Nhà thi đua mới
- Hoạt động ngoại khóa
- Chủ đề giáo dục Đạo Đức hàng tuần



Ảnh trên: Chờ đợi trong phần khởi cho buổi học đầu tiên của năm học mới. Ảnh dưới: Thầy Paul và các thành viên trong câu lạc bộ đá bóng trong buổi gặp gỡ trao đổi đầu tiên.



TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương Đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Kính gửi Quý phụ huynh,

Rất hân hoan chào đón sự trở lại của tất cả mọi người sau kì nghỉ hè. Nhà trường cũng xin gửi lời chào đón nồng nhiệt nhất đến với quý phụ huynh, học sinh và quý thầy cô giáo mới. Nhà trường tin chắc rằng cùng nhau chúng ta sẽ cùng tạo nên một hành trình dạy và học với nhiều điều thú vị, vui nhộn và tràn đầy ý nghĩa.

Như đã thông báo, hồ bơi đang trong giai đoạn thi công nhưng chậm hơn so với dự kiến vì phải chờ đợi giấy phép từ các cơ quan chính quyền địa phương. Nhà trường cũng rất hy vọng rằng hồ bơi sẽ được hoàn thành vào đầu học phần 2 khi mùa mưa kết thúc.

Như Quý phụ huynh cũng biết, bãi đậu xe của Nhà trường ngày trở nên đông hơn. Nhà trường hy vọng quý phụ huynh luôn cẩn thận cũng như làm theo chỉ dẫn của bảo vệ an ninh. Hầu hết tất cả quý phụ huynh đều làm rất tốt trong việc này. Xin quý phụ huynh cũng vui lòng lưu ý, bãi đậu xe trước cổng ra vào ngay cửa văn phòng chỉ dành cho đưa và đón các em học sinh, xin quý phụ huynh vui lòng không đỗ xe trước cổng ra vào văn phòng.

Các em học sinh đã nhận đầy đủ sách vở và giáo viên cũng bắt đầu khởi động cho một năm học mới. Chúng ta cũng đang chờ đợi một số trang thiết bị cần thiết và những trang thiết bị này sẽ được vận chuyển đến vào một vài tuần sắp tới.

Nhà trường rất hy vọng rằng quý phụ huynh đã cung cấp địa chỉ email chính xác cho Nhà trường để thuận tiện cho việc trao đổi liên lạc.

Phụ huynh (và học sinh) đã được nhận mật khẩu đăng nhập vào Edupage. Các em học sinh có thể đăng nhập vào hệ thống để xem bài tập về nhà, điểm của mình cũng như phụ huynh có thể theo dõi tiến trình học tập của các em học sinh – hệ thống chỉ dành cho học sinh lớp 1 đến IGCSE. Quý phụ huynh có thể truy cập trực tiếp vào đường dẫn: <http://sis.edupage.org/> và điền đầy đủ thông tin người sử dụng cùng mật khẩu – thông tin đã được cung cấp đến phụ huynh qua email

Nhà trường tin chắc rằng chúng ta sẽ có một năm học tuyệt vời đang chờ đón phía trước. Xin chúc tất cả các em học sinh một năm học với nhiều thành tích cao trong học tập và xin chân thành cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn quan tâm hỗ trợ nhà trường.

Trân trọng
Dudley Schroeder
Hiệu trưởng



Ảnh trên: Thầy Gregory Vanderford & Thầy Paul Starbuck



Ảnh trên: Cô Lily Pumar



Ảnh trên: Cô Caitlin Wheeler

Giáo viên mới

Năm học mới luôn mang đến những người bạn mới và thầy cô mới, năm nay cũng vậy. Chúng ta hãy cùng dành cho họ những lời chào đón cũng như hy vọng một năm với nhiều thành công tốt đẹp. Nào hãy cùng chào đón đội ngũ giáo viên mới của trường:

Thầy Gregory

Xin chào, Tôi là Gregory Vanderford, giáo viên Trung Học Cơ Sở đến từ Idaho, Mỹ. Tôi có 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy Tiếng Anh, Lịch Sử và Khoa Học Xã Hội. Tôi có bằng Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh, giấy chứng nhận Giảng Dạy khối Trung Học Cơ Sở, bằng TEFL, và bằng Thạc Sĩ về Giáo Dục và Định Hướng, tất cả đều được cấp và chứng nhận bởi trường đại học Idaho.

Thầy Paul

Xin chào tất cả mọi người! Tên tôi là Paul Starbuck, và tôi rất vinh dự được cùng tham gia vào đội ngũ giáo viên của SIS -Vũng Tàu. Tôi đã có kinh nghiệm 5 năm trong việc giảng dạy tại Seoul, Hàn Quốc và tôi cũng rất phấn khởi khi là giáo viên dạy Khoa Học Xã Hội, Viễn Cảnh Toàn Cầu và Tiếng Anh tại Việt Nam. Tôi yêu thích vẻ đẹp của tạo hóa chính vì thế tôi luôn dành nhiều thời gian hòa mình vào thiên nhiên sau giờ dạy! Tôi cũng yêu thích thể thao – đặc biệt là bóng đá – tôi tin chắc rằng một số em học sinh sẽ cùng gặp tôi ở sân bóng trong hoạt động ngoại khóa! Rất vui khi được gặp tất cả mọi người và chúng ta hãy cùng chờ đón một năm học thật tuyệt vời phía trước nhé!

Cô Lily

Tôi tên là Lily Pumar, tôi sẽ là giáo viên lớp Nhà trẻ và lớp Mầm. Tôi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy từ năm 1988. Tôi đã từng giảng dạy tại Hoa Kỳ, Canada, Cộng Hòa Séc, Trung Quốc và Thái Lan. Tôi là Cử nhân Khoa Học, có văn bằng Giáo Dục Mầm Non và Thạc Sĩ Giáo Dục. Tôi cũng đã từng dạy khối Mẫu Giáo tại Hồng Kông, Thái Lan và California, Hoa Kỳ.

Cô Caitlin

Xin chào Quý phụ huynh cùng các em học sinh của trường SIS! Tôi tên là Caitlin. Tôi là giáo viên Tiếng Anh, Toán, Khoa Học Xã Hội lớp 5 và Khoa Học Xã Hội lớp 6, Toán lớp 7. Tôi đến từ Cleveland, Ohio. Trước đây, tôi đã từng giảng dạy tại Nam Phi, Hàn Quốc và Hy Lạp và thật thú vị năm nay tôi có cơ hội giảng dạy tại SIS. Tôi có niềm đam mê lớn về giáo dục và tôi tin chắc rằng một năm thật tuyệt vời đang chào đón chúng ta phía trước.

Theo dõi trang tiếp theo.



Ảnh trên: Thầy Ray Jones & Cô Michelle Wilber



Ảnh trên: Lớp 1 Song Ngữ đã sẵn sàng cho tiết học đầu tiên!



Ảnh trên: Một số em khối Mẫu Giáo đang thỏa sức vui đùa với những món đồ chơi mang tính trí tuệ

Thầy Ray

Xin chào, Tôi là Ray Jones và tôi là giáo viên Tin học mới và cũng là giáo viên Tiếng Anh lớp 3 Song Ngữ năm nay tại trường. Tôi đã từng giảng dạy Tin học, Dạy – Học trực tuyến, Đồ họa tại Texas và Virginia, cũng như một số trường quốc tế tại Tunisia, Nga, Jordan và Qatar. Tôi tốt nghiệp đại học UT-Austin, Texas và có bằng Thạc Sĩ của trường Cao Đẳng New Jersey. Tôi có chứng chỉ Cao học về Công Nghệ Giáo Dục của Buffalo State - SUNY. Tôi yêu thích du lịch, hoạt động ngoài trời, khám phá lịch sử, hội họa và công việc tình nguyện. Tôi có một cậu con trai và một cô con gái hiện đang học tập và làm việc tại Virginia. Tôi rất vui mừng khi được làm việc và giảng dạy cùng tất cả các em học sinh và tất cả mọi người tại SIS!

Cô Michelle

Tôi đến từ Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Tôi có 12 năm kinh nghiệm trong giảng dạy Tiếng Anh và Văn Viết. Quả thật là một điều thú vị khi tôi cùng chồng và cậu trai 2 tuổi của tôi cùng nhau tham gia khám phá vùng đất mới tại Việt Nam.

Một số thông tin nổi bật của Lớp 1 Song Ngữ

Xin chào mọi người!

Chúng em là học sinh lớp 1 Song Ngữ! Lớp chúng em có 11 thành viên: Vĩnh Phúc, Minh Thùy, Minh Quang, You Me, Lucy, Xuân An, Ngọc Lâm, Hoàng My, Hải Minh, Wesley, và Ái Vy. Chúng em sẽ bắt đầu làm quen với bảng chữ cái Tiếng Việt, sẽ được học hỏi và khám phá những điều mới. Chúng em sẽ không được chơi cũng như ngủ trưa như năm ngoái khi chúng em còn là những cô cậu bé nhỏ. Chúng em hiểu được chúng em đã lớn khôn nên chúng em cần phải học hỏi kiến thức mới, kĩ năng mới để phát triển toàn diện chính mình. Chúng em cũng sẽ cùng học cùng chia sẻ niềm vui với nhau!

Một số thông tin nổi bật của Khối Mẫu Giáo

Xin chào mừng tất cả các em học sinh của các lớp Mẫu Giáo tại trường Quốc Tế Singapore. Nhà trường rất hy vọng các em sẽ có một năm học thật tuyệt vời tại ngôi trường mới!

Nhà trường cũng rất hy vọng là các em sẽ cảm thấy phấn khởi cho một năm học mới... tất cả những ngỡ ban đầu sẽ chóng qua thôi và Nhà trường tin chắc rằng các em sẽ có những khoảnh khắc thật đáng nhớ, cùng học tập, cùng vui và cùng chia sẻ với nhau trong suốt năm học mới.



Ảnh trên: Điểm thi đua sẽ được cập nhật vào thứ Tư hàng tuần. Hiện tại Phoenix đang dẫn đầu cho bước khởi động đầu tiên.



Ảnh trên: "Hoạt động ngoại khóa" - Cuộc chiến căng thẳng trong câu lạc bộ cờ vua của thầy Greg.



Ảnh trên: Một hình ảnh của lớp 1&2 Quốc Tế với bài thuyết trình mang chủ đề Quan Tâm

Hệ thống Nhà thi đua mới

Để khởi động cho đội hình thi đua năm nay trở nên ngày càng vui nhộn và thú vị hơn, Cô Brigid đã đưa ra một hệ thống mới dành cho đội hình thi đua theo từng Nhà. Nhằm nỗ lực giúp các em tiếp cận hơn với công nghệ, hệ thống thi đua theo từng nhà năm nay được chăm điểm thông qua trang web và ứng dụng trực tuyến, nơi mà giáo viên có thể cho các em điểm thi đua mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta hãy cùng chờ xem sự nỗ lực thi đua của các em như thế nào để cạnh tranh với nhà chiến thắng năm ngoái nhé, chờ xem liệu đội Unicorn sẽ giữ vững danh nhà vô địch của mình. Hiện tại đội Phoenix đang thể hiện rất tốt tinh thần sẵn sàng thi đua của mình, đó là vẫn chưa nhắc đến sự nỗ lực vươn lên của Dragon và Hydra. Chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều hoạt động và thử thách dành cho các đội trong năm học mới này để các em có thể thể hiện được tinh thần đồng đội, lãnh đạo và thể thao của mình trong thi đấu.

Hoạt động ngoại khóa

Chương trình hoạt động ngoại khóa đã được khởi động vào ngày 16/08 vừa qua với nhiều lựa chọn dành cho các em học sinh. Năm nay, Nhà trường có thêm câu lạc bộ Diễn thuyết - Tranh luận của thầy Paul, Cờ vua của thầy Greg, Yoga với cô Anna và Ném đĩa bay với cô Brigid. Và dĩ nhiên vẫn sẽ có những câu lạc bộ được các em rất yêu thích như: Mĩ thuật, Xây dựng mô hình trực tuyến, Bóng ném, Bóng đá, Giải bài tập, Múa, Cầu lông, Múa bóng và rất nhiều câu lạc bộ khác. Nếu như Quý phụ huynh muốn biết thêm thông tin chi tiết về các hoạt động ngoại khóa, xin vui lòng liên hệ với cô Marianne, ban tổ chức hoạt động ngoại khóa.

Chủ đề giáo dục Đạo đức

Tại SIS, Nhà trường không những phấn đấu nhằm phát triển các em học sinh trong giáo dục mà còn giúp các em rèn luyện phát triển những chuẩn mực đạo đức xã hội. Chủ đề giáo dục đạo đức hàng tuần với mục đích giúp các em nhận thức và nâng cao giá trị đạo đức và phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trong buổi họp toàn trường vào thứ Tư vừa qua, mỗi lớp đã nhận được một chủ đề và các em sẽ phải trình bày về chủ đề đạo đức được giao. Tuần vừa rồi, tuần đầu tiên của năm học, các em học sinh lớp 1 và lớp 2 Quốc tế đã có một bài thuyết trình cho thấy tầm quan trọng của sự Quan Tâm. Thông thường, những em học sinh khác sẽ chọn cho mình cách trình diễn trực tiếp trên sân khấu, thì các em học sinh lớp 1 và 2 đã thể hiện kĩ năng thành thạo máy tính của mình bằng cách quay lại bài thuyết trình và trình chiếu trên máy chiếu trước toàn trường. Các em đã tự khám phá ra những khái niệm khác nhau về sự Quan Tâm như: thể hiện tình yêu thương, luôn tôn trọng nhau, hay thậm chí là những hành động nhỏ xung quanh để bảo vệ môi trường như: không xả rác, trồng cây xanh cũng là một cách mà chúng ta thể hiện lòng yêu thương và quan tâm lẫn nhau.